



ที่ สธ ๐๔๐๖.๙/ว ๑๓๗

ถึง กอง/สถาบัน/สำนักงาน/สำนักและหน่วยงานระดับกองในสังกัดกรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรคขอส่งประกาศ เรื่อง ผลการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวรัชชญาภัช สำเภา) ดังสำเนาประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ ส่วนชื่อ ผลงานพร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องและสัดส่วนของผลงาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก <https://ddc.moph.go.th/dhrm/>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ



กองบริหารทรัพยากรบุคคล

โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๓๐๔๘

โทรสาร ๐ ๒๕๙๑ ๘๔๒๔



ประกาศกรมควบคุมโรค

เรื่อง ผลการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่งระดับควบและมีผู้ครองตำแหน่งนั้นอยู่ โดยให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ประเมินบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรมควบคุมโรคกำหนด และตามมติ อ.ก.พ. กรมควบคุมโรค ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ มอบหมายให้คณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในกรณีที่เป็นตำแหน่งระดับควบและมีผู้ครองตำแหน่งนั้นอยู่เป็นผู้ประเมินบุคคล นั้น

คณะกรรมการประเมินบุคคลที่ อ.ก.พ. กรมควบคุมโรคมอบหมาย ได้ดำเนินการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในตำแหน่งระดับควบและมีผู้ครองตำแหน่งนั้นอยู่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรมควบคุมโรคกำหนดแล้ว จึงประกาศผลการประเมินบุคคล ดังนี้

๑. ให้ นางสาวรัชชญาภักษ์ สำเภา ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๔๐๓๒ กลุ่มสอบสวน ตอบโต้โรคระบาดและภัยสุขภาพ กองระบาดวิทยา เป็นผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ตำแหน่งเลขที่และส่วนราชการเดิม

๒. ชื่อผลงาน คำโครงเรื่อง และสัดส่วนของผลงานที่จะขอรับการประเมิน ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

อนึ่ง หากมีผู้ต้องการทักท้วง ให้ทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ หากพบว่าข้อทักท้วงมีมูล หรือพบว่าข้อทักท้วงนั้นเป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่สุจริต กรมควบคุมโรคจะทำการตรวจสอบการประเมินผลงาน และดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมาตามประกาศ อ.ก.พ. กรมควบคุมโรค ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายปรีชา เปรมปรี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมควบคุมโรค

รายละเอียดแบบท้ายประกาศกรมควบคุมโรค ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรื่อง ผลการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งระดับควมและมีผู้ครองตำแหน่งนั้นอยู่
กองระบาดวิทยา

ผู้ผ่านการประเมินบุคคล	ผลงานที่จะขอรับการประเมิน	
	ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประเมิน	ข้อเสนอแนวคิดการพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
<p>ลำดับที่ ๑ นางสาวรัชชญาภัช สำเนา ๑. ตำแหน่งปัจจุบัน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับ ปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๔๐๓๒ กลุ่มสอบสวน ตอบได้โรคระบาดและภัยสุขภาพ กองระบาดวิทยา</p>	<p>ชื่อเรื่อง ๑. การศึกษาลักษณะทางระบาดวิทยาของผู้ป่วยโรคไข้หูดับเสียชีวิต ในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ สัดส่วนที่ผู้ขอประเมินปฏิบัติ (%) - ร้อยละ ๘๐ รายชื่อและสัดส่วนของผู้ร่วมจัดทำผลงาน (ถ้ามี) ๑. นายสัตวแพทย์ธีรศักดิ์ ชักนำ สัดส่วนของผลงาน (%) ร้อยละ ๑๐ ๒. นายแพทย์ธนิต รัตนธรรมสกุล สัดส่วนของผลงาน (%) ร้อยละ ๑๐</p>	<p>ชื่อเรื่อง - การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลรายงานผลการสอบสวนโรค สำหรับทีมสอบสวนโรคร่วมกลาง (Join Investigation Team : JIT)</p>



<https://short.link/zlD>
ผลงานเข้ารับการประเมิน